

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

**ĐĂNG KÝ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
NĂM HỌC 2013 - 2014**

Họ và tên Giảng viên: **Hồ Chí Hận**

Học vị, chức danh: **Kỹ sư**

Bộ môn: **Kỹ thuật Xây dựng**

Khoa/Viện/TT: **Xây dựng**

STT	Tên học phần	Lớp học được triển khai	Thời gian thực hiện (HK I/HK II)	Phương pháp giảng dạy tích cực được áp dụng	Phương pháp kiểm tra đánh giá cải tiến được áp dụng
1	Tổ chức thi công	52XD-1	HK1	<ul style="list-style-type: none">Tên gọi của phương pháp: Giảng dạy theo dự án đầu tư xây dựng.Mô tả cách thức triển khai: Áp dụng từ chuyên đề 2 đến chuyên đề 5. Nhiệm vụ của dự án là: Vận dụng lý thuyết theo từng chuyên đề thực hiện một bộ hồ sơ đấu thầu hoàn chỉnh. Lớp được chia thành 10 nhóm (mỗi nhóm 6-7SV) và thực hiện các công việc sau:<ol style="list-style-type: none">Dựa trên bản vẽ công trình thực tế (5 tầng) do GV cung cấp, các nhóm phải bóc được các khối lượng : vật tư, nhân công, ca máy...Từ các khối lượng công tác, các nhóm tra định mức để tính ra số công cần thiết cho mỗi công tác.(<i>giảng viên cung cấp tài liệu và hướng dẫn cách tra các định mức công tác</i>)Từ số công cần thiết, vận dụng kiến thức của chuyên đề 3 và trình tự thi công đã được học trong học phần Kỹ thuật thi công, các nhóm sẽ sắp xếp thành từng tổ đội công tác để công việc đạt hiệu quả cao nhất.Vận dụng kiến thức chuyên đề 5 để bố trí tổng bình đồ xây dựng trên công trình.	<ul style="list-style-type: none">Tên gọi của phương pháp:Mô tả cách thức triển khai: Đánh giá theo 05 nội dung, mỗi nội dung có thang điểm từ 0 đến 10 (lấy điểm chẵn), nội dung bao gồm:<ol style="list-style-type: none">Hoàn thành file thuyết trình đúng hạn (trễ một ngày trừ 01 điểm)Làm việc nhóm (hỏi một người không biết trừ 01 điểm cả nhóm)Nội dung bộ hồ sơ đấu thầu (theo nhiệm vụ yêu cầu).Kỹ năng thuyết trình và làm việc nhómKỹ năng sử dụng máy tính, Internet, tính chuyên nghiệp (thông qua hình thức file trình chiếu, thao tác máy tính tại buổi thuyết trình, cách đặt tên file, cách gửi email cho giảng viên,...)Các hệ số, thông số tra định mức phải rõ ràng, cụ thể. Chỉ rõ nguồn tra theo định mức, tiêu chuẩn nào.

STT	Tên học phần	Lớp học được triển khai	Thời gian thực hiện (HKI/HK II)	Phương pháp giảng dạy tích cực được áp dụng	Phương pháp kiểm tra đánh giá cải tiến được áp dụng
				<p>5. Lập hồ sơ thi công và tiến hành đấu thầu. Các nhóm phát thuyết trình và bảo vệ bộ hồ sơ của nhóm mình.</p> <p>6. Chấm điểm từng bộ hồ sơ và điểm thưởng cho nhóm trúng thầu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tỷ lệ thời lượng áp dụng (so với thời lượng HP): Bắt đầu từ tuần thứ 3 của học phần. Những điểm mới so với trước đây: <p>Trước đây, đối với các chuyên đề, SV chỉ được học lý thuyết và làm bài tập nên dễ gây nhàm chán, không gây hứng thú cho SV. Việc áp dụng phương pháp mới này sẽ giúp sinh viên chủ động trong việc học và làm quen với kiến thức thực tiễn được rút ra từ bài học, giúp SV hiểu hơn công việc trong thực tế.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dự kiến hiệu quả mang lại: khả quan 	<p>Thang điểm đánh giá qui đổi:</p> <p>50 – 45 → 10đ</p> <p>44 – 40 → 9đ</p> <p>39 – 35 → 8đ</p> <p>34 – 30 → 7đ</p> <p>29 – 25 → 6đ</p> <p>24 – 20 → 5đ</p> <p>19 – 15 → 4đ</p> <p>< 14 → 3đ</p> <ul style="list-style-type: none"> Những điểm mới so với trước đây: <p>Tiêu chí đánh giá chặt chẽ hơn, bao gồm cả chuyên môn, kỹ năng mềm lẫn tính chuyên nghiệp.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dự kiến hiệu quả mang lại: khả quan

Ngày 16 tháng 09 năm 2013

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi họ tên)

GIẢNG VIÊN
(Ký tên)

HỒ CHÍ HẠN

Lưu ý: - GV có thể đăng ký đổi mới PPGD và/hoặc PPKTDG.

- File đăng ký được GV gửi đến Trưởng BM, bản in có chữ ký của GV và Trưởng BM được gửi đến Phòng ĐBCL&KT.